

Huyền thoại 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Cuộc chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 được xem là khốc liệt nhất trong lịch sử kháng chiến cứu nước của quân và dân ta bởi sự chiến đấu không cân sức và kẻ thù trút bom đạn xuống chiến trường này tằm tã như mưa. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm đã diễn ra như một huyền thoại về ý chí quật cường, gan góc của những người lính Cụ Hồ và của cả dân tộc đã làm nên trang sử oanh liệt, chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

45 năm đã trôi qua, những chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị huyện Kiến Xương mới có dịp trở lại vùng đất của đạn bom tàn khốc năm xưa. Tất cả đều rung rưng xúc động bởi trong từng tấc đất, cành cây, ngọn cỏ nơi này vẫn còn chất chứa máu xương của những đồng đội đã anh dũng hy sinh để hôm nay xanh màu sự sống ngời lên và nơi đây đã trở thành di tích lịch sử quốc gia, nơi ghi dấu một thời máu lửa của dân tộc. Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thiện Thái ở thị trấn Thanh Nê xúc động chia sẻ:

Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông tham gia chiến đấu trong đơn vị Đại đội 15 DKZ, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B. Như bao người lính khi vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ chiến đấu, ông đã xác định chuyển đi không biết có ngày về bởi đây là mục tiêu quân đội Mỹ quyết tâm dùng hỏa lực mạnh hòng cướp lại để giành lợi thế trên bàn đàm phán tại Pa-ri với chúng ta. Trong mưa bom, bão đạn, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết ở nơi chiến trường, tất cả những người lính vẫn sẵn sàng niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước toàn thắng, sẵn sàng đón nhận hy sinh.

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị được bắt đầu từ ngày 28/6 đến ngày 16/9 năm 1972. Mảnh đất Thành cổ chưa đầy 2km² đã phải hứng chịu hơn 328.000 tấn bom đạn với sức công phá tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945 đã cày nát từng mét đất và tàn phá tan hoang Thành cổ. CCB Lê Xuân Chinh ở xã Thái Phương (Hưng Hà) chia

sẻ: Phải chiến đấu trong vòng vây của quân thù và giữa bom đạn của địch thổi xà trút xuống nhưng tất cả những người lính vẫn không hề run sợ, kiên trì bám trụ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi ngày qua đi lại càng chực chờ chiến sĩ hy sinh. Nhưng chúng tôi không những không hề bị lụy, run sợ mà càng nung nấu ý chí, lòng căm thù giặc và chiến đấu ngoan cường, quyết đánh bại quân xâm lược. Khi được nhà nhiếp ảnh chiến trường Đoàn Công Tỉnh vào trận địa chụp ảnh anh em chiến đấu, chúng tôi vẫn nụ nụ cười chiến thắng, tinh thần thành thoi, lạc quan giữa ngổn ngang gạch, đá, bê tông đổ nát, khói bụi mù mịt.

Trong những câu chuyện về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972, nhiều chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị quê huyện Kiến Xương may mắn sống sót trở về luôn tự hào kể cho thế hệ trẻ hôm nay sự hy sinh của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, xã Lê Lợi. Ở tuổi 18, dù biết trước hiểm nguy, 1945 đã cày nát từng mét đất và tàn phá tan hoang Thành cổ. CCB Lê Xuân Chinh ở xã Thái Phương (Hưng Hà) chia



Cựu chiến binh Lê Xuân Chinh gặp lại những đồng đội cùng chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

cao cả nhất. Trong bức thư gửi về gia đình trước khi hy sinh ông đã viết: "Thư này tới tay mẹ, chắc mẹ buồn lắm. Con của mẹ đã đi xa để lại cho mẹ nỗi buồn nhất trên đời. Con rất hiểu mẹ khổ đã nhiều, nay bao hy vọng nuôi con khôn lớn, song do đất nước có chiến tranh thì mẹ ơi, hãy lau nước mắt cho đời trẻ lâu, sống đến ngày đón mừng chiến thắng. Mẹ đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau". Bà Đặng Thị Xơ, vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh 45 năm ở vậy thờ chồng chia sẻ: Trong bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình, ngoài sự động viên, chia sẻ những lời yêu thương, triu mến với mẹ, anh, chị, em và vợ, anh Huỳnh còn căn dặn: "Thì em cứ làm tốt những điều anh dặn ở trên là tốt lắm rồi...". Sự ra đi của anh nhẹ nhàng, thanh

thần và vì nghĩa lớn đó chính là cốt cách, tinh thần của người lính Cụ Hồ, thế hệ thanh niên thế kỷ XX đã khiến bà Xơ dù chỉ được 6 ngày làm vợ đã dành cả đời thủy chung thờ chồng. Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh và hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nhiều người vẫn còn nằm đâu đó trong lòng đất, trong lòng sông Thạch Hãn, có những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên đã làm nên bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. 45 năm đã qua và mãi mãi mai sau, người Việt Nam, dân Việt Nam, nước Việt Nam đời đời biết ơn và ghi nhớ huyền thoại 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị.

KHẮC DUẤN

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm

Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị bàn về công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngành Y tế xác định cần phải tăng cường công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm, trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm là cần thiết trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vì vậy, dự thảo kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm được ngành Y tế xây dựng nhằm mục đích giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm tàn tật và tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, tập trung ưu tiên phòng, chống các bệnh đái tháo đường, tim mạch, ung thư, quản lý bệnh tâm thần ở cộng đồng...

Tại hội nghị, đại biểu các bệnh viện, trung tâm y tế đã tập trung đóng góp ý kiến vào các mục tiêu cụ thể và chỉ tiêu đến năm 2020; thảo luận, bổ sung, đề xuất các giải pháp hoạt động trọng tâm để kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm khi hoàn thiện bảo đảm tính thuyết phục, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các ngành, các cấp và triển khai đạt hiệu quả, đạt mục đích và các mục tiêu đã đề ra.

HÀ DUNG

Phát hiện nhiều ca nguy cơ mắc bệnh, dị tật qua sàng lọc trước sinh, sơ sinh

Theo báo cáo từ Trung tâm Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tỉnh, Trung tâm đã thực hiện sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho 835 ca, qua đó phát hiện 82 ca có nguy cơ mắc bệnh down. Có 2.195/13.492 trẻ được sàng lọc sơ sinh, phát hiện 61 trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với các bệnh thiếu men G6PD, thiếu TSH suy giáp bẩm sinh, CAH tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, PKU rối loạn tinh hóa... Đây là những bệnh có ảnh hưởng nguy hiểm đến sự phát triển của trẻ nếu không được phát hiện, can thiệp sớm.



Sân phụ đến với Trung tâm được tư vấn, hướng dẫn chu đáo.

Theo khuyến cáo từ Chi cục Dân số - KHHGD, việc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh rất quan trọng và mang lại hiệu quả cao, các bà mẹ mang thai và mới sinh con cần quan tâm để mang lại cho thế hệ tương lai cuộc sống tốt nhất.

HÀ ANH

Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Canh Tân (Hưng Hà) vừa ra mắt mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.

Mô hình có sự tham gia của 24 thành viên tự nguyện là cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thuộc 6 chi hội trong xã. Mô hình được thành lập nhằm thu gom lượng rác thải, nhất là rác thải nông nghiệp vớt bữa bãi trên đồng ruộng hiện nay. Bên cạnh đó, mô hình còn nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về những tác hại nguy hiểm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho nhân dân và cộng đồng ở địa phương.

Ngày buổi ra mắt mô hình, chị em đã thu gom được trên 600kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật và nilon trên cánh đồng đưa về bãi rác tập trung của xã.

NGỌC MAI

ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI KHUYẾT TẬT Cách làm sáng tạo, hiệu quả



Việc tổ chức đối thoại giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 29.000 hộ nghèo, trên 21.000 hộ cận nghèo và khoảng 44.000 người khuyết tật được trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là những đối tượng yếu thế trong xã hội, việc nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với họ còn nhiều hạn chế. Vì vậy, thông qua các cuộc đối thoại sẽ là giải pháp hữu hiệu để các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với họ.

Có mặt tại buổi đối thoại chính sách giảm nghèo và bảo trợ xã hội tại huyện Vũ Thư đầu tháng 9/2017 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, mặc dù trời nóng bức nhưng ngay từ đầu giờ chiều, gần 100 người nghèo, người khuyết tật tại các xã, thị trấn trong huyện đã có mặt đông đủ để tham gia buổi đối thoại. Họ đến đây với mong muốn được giải đáp thắc mắc về các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật. Có hàng chục ý kiến kiến nghị và đề xuất về các vấn đề về chính sách cho vay ưu đãi để giải quyết việc làm cho người nghèo, phát triển sản xuất, vay vốn học sinh, sinh viên, hỗ trợ hộ nghèo đơn thân nuôi con; mức hỗ trợ cho người khuyết tật vay vốn để sản xuất, kinh doanh; chính sách dạy nghề cho người khuyết tật và tạo việc làm sau đào tạo đã được nêu ra tại buổi đối thoại. Trong gần 2 giờ, các ý kiến thẳng thắn của người nghèo, người khuyết tật cho thấy mức độ tiếp cận của họ đối với chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật tương đối tốt. Những bản khoản, trần trở, nguyện vọng, kiến nghị được người nghèo, người khuyết tật bày tỏ tại buổi đối thoại được đại diện Sở Lao động - Thương

binh và Xã hội giải đáp một cách thỏa đáng. Đặc biệt, thông qua tiếp xúc trực tiếp, người nghèo, người khuyết tật đều cảm nhận được sự động viên, sẻ chia của các cấp, các ngành chức năng. Chị Nguyễn Thị Yến, thị trấn Vũ Thư là một trong rất nhiều người khuyết tật nặng tham gia đối thoại. Chị muốn được hỗ trợ về vốn để mở rộng sản xuất tham gia các buổi đối thoại trực tiếp về các chế độ, chính sách đối với người khuyết tật. Tham gia buổi

đối thoại hôm nay, cùng với câu hỏi của tôi, tôi thấy rất nhiều vấn đề liên quan đến người nghèo, người khuyết tật đã được giải đáp thỏa đáng. Đây thực sự là dịp để tôi hiểu rõ hơn các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và người khuyết tật từ đó nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều tổ chức hội nghị đối thoại với người

nghèo, người khuyết tật và các

NGUYỄN CƯỜNG

Để bảo đảm dòng chảy không bị tắc nghẽn trong mùa mưa, bão, xã Đồng Phú (Đông Hưng) đã huy động hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đứng ra đảm nhiệm giải tỏa vật cản và thu gom rác thải trên sông.

Định kỳ vào ngày 24 hàng tháng, hơn 30 hội viên Hội LHPN xã lại tổ chức giải tỏa dòng chảy trên các đoạn sông tự quản. Chị em tổ chức vớt bèo bống và thu gom rác thải vận chuyển về bãi rác tập trung. Chị Nguyễn Thị Hậu, thôn Cao Phú cho biết: Trước đây dòng sông này rất nhiều rác do một số người đi qua tiện tay vứt, bèo bống không được vớt thường xuyên nên lan hết mặt sông. Sau khi Hội LHPN xã phát động, chị em chúng tôi tích cực thu vớt rác, bèo bống trên sông đủ không có thù lao. Việc tự giác thu vớt như thế này đã bảo đảm cho dòng sông được lưu thông và làm sạch môi trường. Dù không có thù lao nhưng chị em

HỘI LHPN XÃ ĐỒNG PHÚ Việc làm nhỏ, lợi ích lớn

vẫn rất nhiệt tình tham gia, chỉ trong một buổi sáng hơn 2km sông dẫn nội đồng từ thôn Cao Phú đến thôn Đồng Công đã thông thoáng. Việc làm này đã thu hút nhiều người dân hưởng ứng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Thúy Nhiễm, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Phú cho biết: Sau khi Hội LHPN xã tổ chức bảo vệ dòng sông này, hàng tháng chị em tổ chức vệ sinh và tuyên truyền tới hội viên không vứt rác bừa bãi ra sông. Điều đáng mừng là ý thức của người dân đã được nâng lên. Mô hình đoạn sông tự quản của Hội LHPN xã Đồng Phú mới xây dựng từ đầu năm 2017, tuy nhiên đến nay các hội viên

đã thu dọn, giải tỏa được hàng nghìn mét khối bèo bống, vật cản để làm sạch dòng sông. Không những thế, chị em còn thường xuyên tổ chức thu dọn không theo định kỳ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, túi nilon và những bao rác tự phát vứt bữa bãi bên cạnh sông để tránh gây ô nhiễm môi trường. Từ hiệu quả của mô hình này, Hội LHPN huyện Đông Hưng tiếp tục nhân ra diện rộng. Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Trước mùa mưa, bão, Hội chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là khơi thông dòng chảy, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Ngoài 4 mô hình đã có, hội LHPN các

xã, thị trấn tiếp tục đăng ký các mô hình dòng sông tự quản và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vệ sinh, khơi thông dòng chảy trên các dòng sông.

Giờ đây, tình trạng chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải, bèo bống trên các dòng sông ở Đồng Phú và nhiều địa phương khác ở huyện Đông Hưng đã cơ bản được khắc phục... Các dòng sông, kênh mương nội đồng đã thông thoáng, tiêu thoát nước nhanh, từng bước cải thiện môi trường sống, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống lụt, bão.

THU THỦY (Đài TTTT Đông Hưng)



Phụ nữ xã Đồng Phú tổ chức giải tỏa dòng chảy.